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 ทักทายกันก่อน...

 ก่อนที่เราจะเริ่ม chit chat กับฝรั่ง เราก็ต้องรู้จักการทักทายกับเขาซะก่อนนะคะ
ด้วยคำง่ายๆที่เราคุ้นๆกันอยู่นั่นแหละคะ อย่างเช่น Hi, Hello, หรืออยากจะทักทายกันให้เข้ากับช่วงเวลาหน่อยก็
Good morning (อรุณสวัสดิ์) Good afternoon (สวัสดีตอนกลางวัน) Good evening (สวัสดีตอนเย็น)
หรือหากคุยกันตอนดึกๆหน่อยก็ต้อง Good night คะ

 ยินดีที่ได้รู้จัก...

 พอเราทักทายกันเสร็จสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักก็ต้องปากหวานนิดนึงจริงไหมคะ ก็ต้องบอกเค้าหน่อยว่า
ยินดีที่ได้รู้จักนะ โดยพูดว่า Nice to meet you หรือ It’s my pleasure to see you แต่ถ้าในห้อง chat
เราก็สามารถเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ไม่ยากเลยล่ะ Nice to chat with you หรือ It’s my pleasure to talk
to you ก้ได้คะ

 สบายดีหรือเปล่า...

 คำถามยอดฮิตของคนไทยใจงามอย่างเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสารทุกข์สุกดิบใช่ไหมคะ
ถ้าเราอยากจะถามว่าคู่สนทนาของเราสบายดีไหม (จริงๆเราอาจจะไม่อยากรู้คำตอบก็ได้นะเนี่ย)
ก็ต้องประโยคนี้เลยคะ How are you? อันนี้กลางที่สุดนะคะ ถ้าเพิ่งรู้จัก หรือเป็นทางการหน่อยก็ต้อง How do you
do? แต่ถ้าขั้นสนิทซี้ปึ้กแล้วก็ What’s up? หรือ How it’s going? ก็เก๋ดีใช่ไหมล่ะคะ

 คุณชื่ออะไร...

 แหมถ้าเราจะคุยกับใครสักคนก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันซะหน่อยนะ จะได้คุยกันถูก
ก็ถามกันอย่างนี้นะคะ What's your name? หรือ What can I call you? ฉันสามารถเรียกคุณว่าอะไร
(ก็ถามชื่อนั่นแหละ) หรือว่าYou are... เอาดื้อๆเลยก็ได้ เหมือนให้เค้าเติมคำ ในช่องว่างเองไงล่ะ เวลาจะตอบก็
(เรียงตามคำถามที่ให้เลยนะคะ) My name is…, You can call me … หรือ I am… ก็ใส่ชื่อตัวเองไปนะคะ

 คุณมาจากที่ไหนล่ะ…

 คุยกันไปคุยกันมายังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเพื่อนใหม่มาจากไหน ต้องถามซะหน่อยแล้วWhere are you
from? หรือ Where do you come from? หรืออย่างนี้ก็ได้นะ Which country are you from?
ถ้าเราโดนถามมั่งก็ต้องตอบเค้าไปแบบนี้นะ I come from … หรือ I am from … แล้วตามด้วยชื่อประเทศนะจ๊ะ



 คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

 เอ... แล้วคู่สนทนาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันละเนี่ย (แต่ถ้า jackpotไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี่ก็ช่วยไม่ได้เด้อ)
ใช้ประโยคคำถามแบบนี้นะ Are you male or female? คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หรือว่า What is your gender?
(เพศชองคุณคืออะไรหนอ) ถ้าโดนถาม ก็แล้วแต่จะตอบนะ เลือกเอาละกันว่าอยากเป็นแบบไหน จะเอา male หรือ
female ดี อิ อิ

 คุณออนไลน์บ่อยมั้ย

 คุยไปคุยมากถูกคอซะงั้น ถ้าอยากรู้ว่าเค้าเข้ามาบ่อยแค่ไหนก็ต้อง How often do you login?
ถ้าคุณโดนถามแล้ว อยากจะบอกว่าเข้าตลอดเลยก็ Always (อันนี้ประมาณว่า เจอกันได้แบบเซเว่นเลยนะ 24
ชั่วโมงเลยล่ะ) บ่อยน้อยลงมาหน่อยก็ Often ถ้าไม่ค่อยบ่อยก ็Occasionally หรือถ้าเป็น rarely, seldom
ก็แทบจะไม่ได้ออนเลยจ้า

 คุณเล่น msn มานานหรือยัง

 อยากรู้จังว่าเพื่อนของเรานี่เป็นเซียน msn หรือเปล่าก็ถามเค้าหน่อยละกันว่าเค้าเล่นมานานยัง How
long have you chatted through msn? หรือว่า How long have you joined msn chat room? ก็ได้จ้า
แต่ถ้าจะตอบก็บอกระยะเวลาเค้าไปละกันนะ อย่างเช่น six months, one year อะไรอย่างเงี้ยนะ

 คุณมีแฟนหรือยัง (อยากรู้จัง)

 คำถามนี้ถ้าไม่สอนสงสัยมีเคืองกันแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะ แหมก็วัยรุ่นอย่างเราก็อยากมี “เพื่อนสนิท”
(แบบภาษาดาราหนะนะ) เอ้า อยากรู้ก็ถามเค้าว่า Do you have a girlfriend/boyfriend? แล้วก็ลุ้นกันเอาเองนะจ๊ะ
แต่อย่าให้ประเทศเราเสียดุลมากนักล่ะ

เวลาว่างคุณทำอะไร

 อยากรู้ว่าเพื่อนของเรามีสไตล์หมือนเรา ชอบอะไรเหมือนเรารึเปล่า อย่างนึงก็ดูได้จากว่างๆเค้าทำอะไร
ถามแบบนี้นะจ๊ะ What is you hobby? (งานอดิเรกของคุณคืออะไร) What do you do in your past time?
(เวลาว่างคุณทำอะไร) ถ้าโดนถามก็ตอบแบบนี้นะจ๊ะ My hobby is …. หรือ I (go shopping ทำอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะ)
in my free time.
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